

**TỜ TRÌNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Về việc thông qua các nội dung về BCTC năm 2022 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh, quy trình hợp ĐHĐCĐ, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**I. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán**

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Tỷ VNĐ) <sup>1</sup>
1.	Tổng tài sản	38.770
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	14.485
3.	Doanh thu hoạt động	3.280
4.	Lợi nhuận trước thuế	1.728
5.	Lợi nhuận sau thuế	1.366
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	2.307

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.vndirect.com.vn](http://www.vndirect.com.vn). HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**II. Trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

<sup>1</sup> Số làm tròn, số cụ thể đến hàng đơn vị được nêu trong báo cáo tài chính.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị <sup>2</sup>
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.366 tỷ đồng
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	32 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận còn lại năm 2022 để phân phối cho cổ đông	1.334 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	941 tỷ đồng
5.	Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu	5%

Nội dung phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

Tên chứng khoán phát hành	: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
Số cổ phiếu đang lưu hành	: 1.217.844.009 Cổ phiếu.
Số cổ phiếu phát hành (dự kiến):	: 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (tương ứng với 60.892.200 Cổ phiếu).
Số vốn điều lệ hiện tại	: 12.178.440.090.000 đồng.
Số vốn điều lệ tăng thêm (dự kiến)	: 608.922.000.000 đồng.
Đối tượng phát hành:	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông.
Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 5% (cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu được quyền nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm).
Nguồn vốn thực hiện	: Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Nguồn vốn thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
Thời gian thực hiện	: Trong năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Xử lý cổ phiếu lẻ:	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức

<sup>2</sup> Số làm tròn, số cụ thể đến hàng đơn vị được nêu trong báo cáo tài chính.

sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

## **2. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung**

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

## **3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị**

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành và thời điểm triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định, quy định chi tiết (nếu cần) nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

## **III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023**

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2023: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Đây là các tổ chức kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và các cán bộ quản lý của Công ty.

Để việc lựa chọn đơn vị kiểm toán được hiệu quả, kính trình ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty.

## **IV. Thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc**

HDQT Công ty xin được báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HDQT, BKS và tiền lương của Ban TGD và những người quản lý khác như sau:

\* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HDQT, BKS trong năm 2022 là 1,080 tỷ đồng, trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HDQT 04 tháng đầu năm 2022 là 07 triệu đồng/người/tháng, từ tháng 5/2022 là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS 04 tháng đầu năm 2022 là 5 triệu đồng/người/tháng, từ tháng 5/2022 là 10 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 là 10,284 tỷ đồng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên. Tiền lương của những người quản lý khác trong năm 2023 là 8,578 tỷ đồng.

Chi tiết tiền lương, thù lao, thưởng của từng thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác được nêu tại Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2022 mục 31.1 (trang 62) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.vndirect.com.vn](http://www.vndirect.com.vn).

\* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HDQT, BKS trong năm 2023 là như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HDQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 10 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HDQT, BKS được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

#### **V. Chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty**

HDQT kính trình ĐHDCĐ thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh (gọi chung là thưởng kinh doanh) cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty như sau:

Tổng mức thưởng kinh doanh cho năm tài chính 2022 không vượt quá mức thưởng được xác định theo nguyên tắc đã được ĐHDCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Chủ tịch HDQT được giao quyền quyết định cụ thể việc trích, thực hiện chi thưởng kinh doanh năm tài chính 2022 cho các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2022 và trong hạn mức đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong năm 2023 Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc: (i) mức thưởng kinh doanh bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) nếu đạt kế hoạch; và (ii) nếu vượt kế hoạch thì thưởng thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Trường hợp kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch thì mức thưởng kinh doanh được tính bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực tế thực hiện/lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HDQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

#### **VI. Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Theo Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán thì Công ty chứng khoán phải xây dựng quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã soạn thảo dự thảo Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành. Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty được thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp về họp Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty bao gồm các nội dung cơ bản được quy định tại các Điều 18, 19, 20, 21, 22 của Điều lệ Công ty và các Điều 140, 141, 142, 147, 148 của Luật doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo các nội dung nêu trên. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông..

#### **VII. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Hiện nay một thành viên BKS của Công ty là Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh lý vì lý do cá nhân nên đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty. Bởi vậy, HĐQT cùng với Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh và bầu bổ sung một thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022-2027) để thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên BKS. Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ mà Công ty đã nhận được đề cử/ứng cử tính đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ Công ty được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào HĐQT.

#### **VIII. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ hiện hành để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu quản trị của Công ty trong giai đoạn phát triển mới. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi phần mở đầu của Điều lệ theo đó bổ sung nội dung Điều lệ được sửa đổi bổ sung Điều 3, Điều 35 và Điều 36 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17/6/2023.
2. Sửa đổi bổ sung Điểm g Khoản 1 Điều 1 (Giải thích từ ngữ về Người điều hành doanh nghiệp) của Điều lệ. Theo đó, Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Giám đốc quản trị, Giám đốc tài chính và thành viên khác thuộc Ban điều hành của Công ty.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, Công ty có bốn (04) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quản trị và Giám đốc tài chính cho phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành hiện nay của Công ty.
4. Sửa đổi bổ sung Khoản 5 Điều 35 quy định về Tổng Giám đốc như sau: “Tổng Giám đốc không được đồng thời làm việc (*theo hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc*) cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác. Tổng Giám đốc không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác.” Việc sửa đổi bổ sung này để quy định rõ ràng hơn liên quan đến phạm vi Tổng giám đốc là không được làm việc cho tổ chức/doanh nghiệp khác.
5. Sửa đổi bổ sung Điều 36 quy định về Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Người điều hành khác. Cụ thể:
  - Sửa đổi khoản 1 Điều 36 Điều lệ như sau:
 

*“1. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm hoặc thuê những người khác làm Người điều hành Công ty để tham gia vào việc điều hành Công ty cùng với Tổng giám đốc.*

*Người điều hành khác của Công ty là người, cùng với Tổng giám đốc, điều hành công việc hằng ngày của Công ty trong các lĩnh vực được Hội đồng quản trị phân công; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Người điều hành khác của Công ty bao gồm: Giám đốc quản trị, Giám đốc tài chính và các thành viên khác của Ban điều hành Công ty.”* Theo đó, Người điều hành khác trong của Công ty được bổ sung thêm Giám đốc quản trị và không còn Phó Tổng Giám đốc phù hợp với cơ cấu tổ chức Công ty không còn duy trì chức danh Phó Tổng Giám đốc.
  - Sửa đổi Khoản 2 Điều 36 Điều lệ như sau:
 

*“2. Nhiệm kỳ của Người điều hành khác của Công ty không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Người điều hành khác của công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.”* Quy định này đã bỏ nội dung *“Trường hợp có phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiệp vụ chứng khoán thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản 5 Điều 35 và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách”* do Công ty không còn duy trì chức danh Phó Tổng giám đốc như nêu trên.
  - Sửa đổi bổ sung thêm nội dung tại Khoản 3 Điều 36 quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc quản trị và Giám đốc tài chính như sau: *“Giám đốc quản trị, Giám đốc tài chính có các quyền và nghĩa vụ theo quy định cụ thể trong nghị quyết/quyết định và/hoặc quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.”*
6. Ngoài ra, Điều lệ còn có một số sửa đổi khác, bao gồm: (i) loại bỏ cụm từ Phó Tổng giám đốc tại một số điều khoản để thể hiện cơ cấu tổ chức điều hành Công ty không còn duy trì chức danh Phó Tổng Giám đốc; (ii) sửa đổi câu từ tại Điều 59, Điều 60 và phần cuối của Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất và hiệu lực của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty theo các nội dung trình trên đây và toàn văn dự thảo Điều lệ (được gửi kèm).

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ được sửa đổi, bổ sung).

#### **IX. Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A**

Năm 2017 Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (Công ty IPAAM) từ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A. Từ đó đến nay, VNDIRECT là Công ty mẹ sở hữu 100% phần vốn góp của Công ty IPAAM. Tuy nhiên, căn cứ theo định hướng phát triển các hoạt động kinh doanh chứng khoán trong thời kỳ mới và để đảm bảo tách bạch các hoạt động của công ty chứng khoán với hoạt động của công ty quản lý quỹ thì HĐQT của VNDIRECT thấy rằng trong giai đoạn hiện nay VNDIRECT không nhất thiết phải sở hữu Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Do đó, HĐQT Công ty dự kiến sẽ thực hiện chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp tại Công ty IPAAM cho Tổ chức/cá nhân khác.

Trong phạm vi giá trị phần vốn góp mà VNDIRECT sở hữu tại Công ty IPAAM thì thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty IPAAM là thuộc HĐQT. Tuy nhiên, để cung cấp thông tin cho cổ đông về giao dịch chuyển nhượng này thì, tại cuộc họp ĐHCĐ lần này, HĐQT cũng xin báo cáo để các cổ đông được biết và có ý kiến về việc VNDIRECT sẽ chuyển nhượng phần vốn góp mà Công ty đang nắm giữ tại Công ty IPAAM với các nội dung như sau:

- Phần vốn góp chuyển nhượng: Toàn bộ 100% vốn Điều lệ của Công ty IPAAM.
- Giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng do HĐQT quyết định cụ thể tại thời điểm thực hiện chuyển nhượng, nhưng không thấp hơn 160 tỷ đồng (đối với toàn bộ phần vốn góp tại Công ty IPAAM).
- Bên nhận chuyển nhượng: Do HĐQT lựa chọn trong số các Tổ chức/cá nhân (kể cả người có liên quan của Công ty) có nhu cầu nhận chuyển nhượng toàn bộ phần phần vốn góp tại Công ty IPAAM.
- HĐQT có toàn quyền quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty IPAAM, bao gồm: (i) lựa chọn và đàm phán với Tổ chức/cá nhân có nhu cầu nhận nhượng phần vốn góp tại Công ty IPAAM; (ii) quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty IPAAM; (iii) thỏa thuận và ký kết các hợp đồng, các văn bản và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty IPAAM; (iv) thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty IPAAM. Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty IPAAM là Người có liên quan đến thành viên HĐQT nào thì thành viên HĐQT đó sẽ không tham gia biểu quyết về các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty IPAAM.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VNDIRECT

Q. HAI BÀ TRUNG - HÀ NỘI

M.S.D.N: 010208534

Nguyễn Vũ Long

C.T.C.P  
IQU